

รายงานผลสรุปผล กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรมโครงการปากพนังคุณภาพชีวิตดี บนวิถีคนปากพนัง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนปากพนัง และร่วมกันกำหนดกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนงานของ พชต. ๓ กิจกรรม ๑) ขับเคลื่อนการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุ ต่อ จากปี ๒๕๖๕ ๒) การควบคุมป้องกันโรคระบาด ๓) การจัดการขยะในชุมชนในครัวเรือน และมอบหมาย พชต. วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ และดำเนินการขับเคลื่อน พร้อมรายงาน รอบ ๖ เดือน นั้น กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนังได้ จัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในรอบ ๖ เดือน ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมสร้างความเข้าใจเป้าหมาย ร่วมกันกำหนดบทบาท/ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเชื่อมภาคีประเด็นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายและนำเสนอข้อมูลนำมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอปากพนัง ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการ พชอ. , พชต. ส่วนราชการและภาคีเครือข่าย จำนวน ๕๘ คน -ระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ประเด็นปัญหา และแนวทางการขับเคลื่อนของ พชอ.พชต.ในปี ๒๕๖๖ ร่วมกันกำหนดกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนงานของ พชต. ๓ กิจกรรม ๑) ขับเคลื่อนการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุ ต่อ จากปี ๒๕๖๕ ๒) การควบคุมป้องกันโรคระบาด ๓) การจัดการขยะในชุมชนในครัวเรือน มอบหมาย พชต. วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ และดำเนินการขับเคลื่อน พร้อมรายงาน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

กิจกรรมที่ ๒ แต่ละพชต.จัดทำแผนดำเนินการพัฒนา/แก้ไขปัญหาสำคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกิจกรรมหลัก ที่พชอ.กำหนด ๓ กิจกรรม คือ

๑) ขับเคลื่อนการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุ ต่อ จากปี ๒๕๖๕

๒) การควบคุมป้องกันโรคระบาด

๓) การจัดการขยะในครัวเรือน

รายงานผลการจัดกิจกรรมของแต่ละพชต. ใน ๓ ประเด็น

๑) ขับเคลื่อนการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีผู้จัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขและผู้ช่วยเหลือดูแล ไปดูแลด้านสาธารณสุขที่ครัวเรือน /ชุมชน จัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง) CM จัดทำ care plan เพื่อเป็นแนวทางและวางแผนในการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้ CG ติดตามดูแลผู้สูงอายุ ตามแผนที่ได้วางไว้ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(กลุ่ม

ติดบ้าน ติดเตียง) ได้เข้าระบบ LTCและได้รับการติดตามดูแลโดยCG ทุกราย การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มีศูนย์การบริหารจัดการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ควบคู่กับระบบ EMS ที่โรงพยาบาลปากพนัง การดูแลผู้ป่วยดำเนินการในลักษณะสหวิชาชีพ ผลการดูแล ดังนี้ ดูแลติดบ้าน ๔๑๐ คน ติดเตียง ๒๑๐ คน ทั้งหมด ๖๒๐ คน ญาติและผู้ป่วยมีความสุขและพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐

๒) การควบคุมป้องกันโรคระบาด ทุก พชต ดำเนินการคุมควบคุมป้องกันตามแนวทางการคุมควบคุมการระบาด มีชุดควบคุมป้องกันโรคเร็ว ในทุกตำบล การระบาดของโรคไข้เลือดมีในบางพื้นที่เพียงเล็กน้อย

๓) การจัดการขยะในชุมชนครัวเรือน ครัวเรือนการจัดทำถังขยะเปียก เกือบครบ ๑๐๐ มีกิจกรรมการรณรงค์เก็บขยะในชุมชน แต่ยังไม่ได้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสุดา ไพศาล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ

(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)
สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนของ พชต.

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ประเด็นที่ 1. การขับเคลื่อนการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง



























ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนของ พชต.

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ประเด็นที่ 2. การป้องกันควบคุมโรค









ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนของ พชต.

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ประเด็นที่ 3. การจัดการขยะในชุมชนในครัวเรือน

























